

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Hương Trà**

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Xã Hương Trà được thành lập từ ngày 01/4/2020 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng hai xã Trà Nham với xã Trà Lãnh, sau sáp nhập xã có 6 thôn. Hương Trà là một xã đặc biệt khó khăn nằm phía Tây - Nam huyện Trà Bồng với tổng diện tích tự nhiên là 49,44km²; phía Bắc giáp xã Trà Lâm, phía Nam giáp xã Trà Tây, phía Đông giáp xã Trà Tân và Trà Bùi, phía Tây giáp xã Trà Phong và xã Trà Sơn. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là: 4.947,51 ha. Tổng diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp: 3.956,17 ha. Đến 30/12/2024 tổng dân số trên địa bàn xã là 1.047 hộ, 4.643 khẩu. Trong đó: Hộ nghèo là 385 hộ, 1.712 khẩu chiếm tỷ lệ 36,78%; hộ cận nghèo là 81 hộ, 309 khẩu chiếm tỷ lệ 7,74%; hộ không nghèo 581 hộ, 2.622 khẩu chiếm tỷ lệ 55,5%. Tổng cán bộ không chuyên trách là 32 người, trong đó, CBCC là 20 người, người hoạt động không chuyên trách xã 12 người.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân nên kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện, văn hóa, xã hội, chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác Cải cách hành chính được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm thực hiện có hiệu quả. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương: Nông, lâm nghiệp chiếm 96%. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ: chiếm 4%. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp: Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của xã, hàng năm giải quyết việc làm và đời sống cho đại bộ phận nhân dân trong xã. Các loại cây trồng chính gồm: Cây keo, quế, lúa, mì, ngô, rau đậu các loại; vật nuôi chủ yếu là: Trâu, bò, lợn, gia cầm. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã chưa phát triển, đất lâm nghiệp chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả vì người dân chưa quan tâm đến phát triển kinh tế rừng.

Tuy nhiên, huyện Trà Bồng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Xuất phát điểm kinh tế

thấp, tập quán sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ, lực lượng lao động đông nhưng tỷ lệ qua đào tạo hạn chế; cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh đó thường xuyên bị tác động ảnh hưởng của thiên tai; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao... phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách người có uy tín trong vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.

Căn cứ nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và những thông tin, kiến thức đã được các địa phương tổ chức tập huấn; người có uy tín trong đồng bào DTTS của xã đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chính sách

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 16/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các văn bản theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

- UBND xã chọn người có uy tín của xã tham gia lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền để cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín trên địa bàn và cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm theo chỉ đạo của cấp trên.

III. KẾT QUẢ PHÁT HUY VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DTTS

1. Về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Người có uy tín đã phát huy vai trò của mình trong việc vận động cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền

vững; vận động bà con đồng bào dân tộc xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, không theo đạo trái quy định, hiến đất tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

2. Về tham gia đóng góp xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách dân tộc

Hàng năm, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực tham gia cùng với chính quyền cấp cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Người có uy tín đã cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; vận động đồng bào DTTS tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội, không tin, không nghe, không làm theo những kích động của kẻ xấu, không truyền đạo trái pháp luật, gây rối trật tự xã hội và tuyên truyền, giáo dục con em thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số không vi phạm pháp luật, nhất là An toàn giao thông, tảo hôn và các tệ nạn xã hội khác.

3. Về việc người có uy tín phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển giao các mô hình sản xuất hiệu quả cao; vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất phấn đấu thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

Nhiều người có uy tín được đi học hỏi những cách làm ăn, phát triển kinh tế của các địa phương khác để phát triển sản xuất, biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều người có uy tín đã có ý thức trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, cùng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm để nâng cao đời sống vật chất tinh thần và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhiều người có uy tín đã vận động bà con hiến đất, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công vào việc thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới.

4. Về việc vận động người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS

Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào như: Lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới, Tết cổ truyền của dân tộc...Ngoài ra, người có uy tín cũng luôn tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con không thực hiện những hủ tục lạc hậu, vi phạm pháp luật như tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, không tổ chức cúng bái khi có người ốm đau mà phải đưa đi bệnh viện để điều trị...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín. Qua đó đã huy động sự tham gia người có uy tín trong đồng bào DTTS vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Nhiều người có uy tín thực sự là gương tiêu biểu, là trung tâm đoàn kết và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2. Những tồn tại, hạn chế

Một số người có uy tín được cộng đồng nhân dân bầu chọn nhưng chưa phát huy hết vai trò của mình, chưa tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chưa tích cực tham gia các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Hương Trà, UBND xã Hương Trà báo cáo Phòng dân tộc xem xét, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Phòng Dân tộc;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT. UBND xã,
- Mặt trận và các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Trinh